

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Họ và tên ứng cử viên : Hà Đức Tiến

Cơ quan công tác: Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam

Kính thưa các vị cử tri

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận của thị xã Điện Bàn và các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 2 của thị xã Điện Bàn.

Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban bầu cử, UBMTTQ tỉnh Quảng Nam, UBMTTQ thị xã Điện Bàn và các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 2 của thị xã Điện Bàn.

Cám ơn cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã tin nhiệm, giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, cảm ơn sự quan tâm của bà con cử tri đã đến tham dự hội nghị để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với cử tri trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi xin tự giới thiệu về bản thân mình: Tôi tên Hà Đức Tiến, sinh năm 1975, quê quán xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trước khi vào công tác tại tỉnh, tôi đã có thời gian công tác 7 năm tại Văn phòng HĐND và UBND thị xã Điện Bàn. Hiện đang công tác tại Ban Pháp chế HĐND tỉnh, với chức vụ Phó Trưởng ban.

Kính thưa bà con

Được lớn lên, học tập, công tác và trưởng thành từ quê hương Điện Bàn anh hùng, tôi tâm niệm rằng, là cán bộ, công chức dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng phải có suy nghĩ và ý thức: tận tâm, tận lực trong thực hiện nhiệm vụ được phân công mới đáp lại lòng tin của tổ chức và nhân dân giao phó cho mình. Đó chính là đạo đức, lương tâm của người cán bộ, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Kính thưa bà con cử tri.

Tôi rất vui mừng được tổ chức và nhân dân tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Được trở thành đại biểu HĐND tỉnh, đó là vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng địa phương trong thời kỳ mới và trước yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của cử tri, đòi hỏi bản thân tôi phải nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Tôi nhận thức rằng, HĐND tỉnh là cơ quan đại diện cho nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là cơ quan quyết định nhiều vấn đề cho sự phát triển KT-XH của địa phương. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đòi hỏi mỗi đại biểu phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong suốt quá trình công tác của mình hơn 21 năm qua, dù ở cương vị nào tôi cũng thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ HĐND Khóa IX vừa qua, với vị trí là Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tôi đã phát huy tốt vai trò của mình, tham gia đầy đủ các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri, các đoàn giám sát, khảo sát tiếp công dân.... Thông qua các kỳ họp HĐND tỉnh và phiên họp Thường trực HĐND tỉnh cùng tập thể HĐND tỉnh thảo luận, ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp cho việc phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Nam nói chung và quê hương Điện Bàn của chúng ta nói riêng.

Bên cạnh đó, qua thời gian công tác khá dài với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, bản thân tôi đã học hỏi được rất nhiều kỹ năng hoạt động đại biểu của các vị lãnh đạo HĐND tỉnh, từ đó đúc kết được những kinh nghiệm làm tư liệu quý báu cho hoạt động của mình. Thông qua hoạt động thực tiễn của mình, tôi thấy nếu tiếp tục được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới tôi sẽ có điều kiện phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm để tham gia, đóng góp cùng trong các hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần cùng HĐND tỉnh thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng thành các nghị quyết, các cơ chế chính sách, các giải pháp cụ thể phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, tôi luôn không ngừng phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ người đại biểu nhân dân với chương trình hành động như sau:

Thứ nhất. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng của trung ương và địa phương, trên cơ sở đó cùng HĐND tỉnh xây dựng các nghị quyết đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân; tâm huyết với công việc, quyết liệt với trách nhiệm, dành thời gian thoả đáng đi cơ sở, sâu sát từng địa bàn dân cư, đặc biệt là những gì đã hứa với cử tri thì phải quyết làm cho bằng được... không để phụ lòng tín nhiệm của cử tri.

Thứ hai: Khi nhận được các yêu cầu, kiến nghị của cử tri hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tôi sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết, theo dõi, đôn đốc và đeo bám đến cùng việc

giải quyết; đồng thời thông báo cho người có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết trong thời hạn luật định. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật thì kiên quyết chất vấn, làm rõ vấn đề tại kỳ họp gần nhất đối với lãnh đạo các cơ quan liên quan. Soát xét lại các vấn đề trong nhiệm kỳ qua còn tồn đọng vì một số lý do khách quan để tiếp tục kiến nghị, đề xuất các cơ quan chức năng xử lý ngay trong nhiệm kỳ này.

Thứ ba: Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình với vai trò là một Luật gia, một Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, một Tư vấn viên pháp luật tối tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, luật gia và trực tiếp góp ý vào việc soạn thảo các Dự thảo văn bản luật, văn bản dưới luật của trung ương và của địa phương, và tư vấn, tuyên truyền pháp luật đến với người dân. Nếu là đại HĐND tỉnh, qua việc tiếp xúc cử tri tôi sẽ có thêm nhiều thông tin từ cử tri để việc góp ý vào các Dự thảo văn bản luật được sát sao, thực tế hơn để các văn bản luật khi ban hành được áp dụng vào thực tế, tránh trường hợp văn bản luật ban hành mà không áp dụng được vào thực tế cuộc sống, không thể hiện được tâm tư, nguyện vọng của người dân, của cử tri. Nhân đây tôi cũng thông tin để bà con mình biết, nếu ai có thắc mắc hoặc vướng mắc vấn đề gì liên quan đến pháp luật, trong phạm vi thẩm quyền của mình tôi sẵn sàng lắng nghe và tư vấn giúp bà con. Tuy nhiên, việc tư vấn là theo quy định của pháp luật.

Thứ tư: Điều mà tôi hết sức quan tâm và đây cũng là những bức xúc của nhân dân hiện nay, đó là phải kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cũng như những biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi lợi dụng chức quyền những nhiều, hành dân, ức hiếp quần chúng... vấn nạn đó đang làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Với chuyên môn được đào tạo về ngành luật, bản thân tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp xây dựng các nghị quyết nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật để không còn kẽ hở cho bọn tham nhũng, tiêu cực lợi dụng. Mặt khác, bản thân tôi nghĩ, phải dựa vào dân, phát huy sức mạnh của dân để phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thứ năm: Vấn đề tôi cũng rất quan tâm, trăn trở hiện nay đó là công tác cải cách hành chính. Mặc dù thời gian qua, tỉnh ta nói chung thị xã Điện Bàn và các xã, phường trên địa bàn thị xã nói riêng đã có sự quan tâm lớn đến công tác cải cách hành chính và đạt được những kết quả nhất định góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển KT-XH. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện thì kết quả đạt được chưa như mong muốn. Lúc này, lúc kia, nơi này nơi kia vẫn còn tình trạng trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; một bộ phận cán bộ, công chức còn gây những phiền hà cho người dân, cho doanh nghiệp khi đến làm các thủ tục hành chính gây bức xúc, mất lòng tin trong nhân dân. Qua tham gia công tác giám sát cùng với các cơ quan của HĐND tỉnh, tôi nhận thấy rằng một số lĩnh vực chậm cải cách và gây phiền hà nhiều là lĩnh vực đất đai, giải tỏa đền bù; cấp phép xây dựng.... Để chấn chỉnh tình trạng này, nếu là đại biểu HĐND tỉnh tôi sẽ đề xuất HĐND tỉnh ban hành

ng nghị quyết về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời đề ra cơ chế giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của cơ quan hành chính nhằm hạn chế và giảm thiểu tình trạng, đùn đẩy trách nhiệm, hành dân.

Nhân đây, tôi cũng kêu gọi bà con cử tri cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm với chính quyền các cấp, chân thành góp ý những việc chính quyền cần phải sửa đổi để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Bên cạnh đó, mạnh dạn đấu tranh với các hành vi tiêu cực, những nhiều của cán bộ công chức, phản ánh và thậm chí là tố cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có biện pháp giáo dục hoặc xử lý tùy mức độ vi phạm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên thật sự là các công bộc của nhân dân.

Kính thưa bà con cử tri

Đại biểu HĐND tỉnh là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Đại biểu HĐND thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo cơ chế đại diện. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngoài sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của bản thân, các đại biểu HĐND tỉnh cần có sự hợp tác, giúp đỡ, đồng viên, chia sẻ rất lớn của cử tri và nhân dân. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân và chương trình hành động đã đề ra. Trong suy nghĩ, hành động của mình tôi luôn cầu thị và mong muốn cử tri địa phương nơi tôi được ứng cử cũng như cử tri và nhân dân trong tỉnh thường xuyên phối hợp, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kính thưa quý cấp lãnh đạo,
Thưa quý đồng bào cử tri,

Dù được may mắn trúng cử hay không, tôi vẫn đem hết khả năng và trách nhiệm trong điều kiện cho phép của mình để phục vụ nhân dân.

Trân trọng cảm ơn đến quý cấp lãnh đạo, các ngành chức năng và Ban tổ chức đã tạo điều kiện cho tôi được bày tỏ quyết tâm của mình trong buổi gặp mặt với sự lắng nghe, thấu hiểu của bà con cử tri.

Cuối cùng tôi xin cảm ơn quý cử tri đã gác lại bao bận bẻ trong cuộc sống, dành thì giờ quý báu về tham dự buổi họp mặt đầy nghĩa tình và trách nhiệm hôm nay.

Thành thật cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị.

